

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 4025 /KSBT-BTN

V/v trả lời văn bản HueS mã số 041021075

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 04/10/2021 TTKSBT có nhận được thông tin phản ánh trên HueS với nội dung phản ánh như sau:

Hiện nay, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể đối với việc di chuyển giữa các vùng trong tình hình dịch bệnh Covid-19, tôi có 2 thắc mắc sau: Thứ nhất, đến nay BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh đã có hướng dẫn cụ thể nào hơn chưa và thể hiện ở văn bản nào của tỉnh? (công văn đính kèm). Thứ hai, việc tra cứu cách ly trên hệ thống phần mềm là không đầy đủ, rõ ràng và cụ thể, không thể hiện việc cập nhật các địa điểm phát sinh điểm dịch được thực hiện vào ngày giờ nào, điểm dịch cập nhật không đầy đủ chi tiết như Bộ Y tế công bố. Theo tham khảo, TP Hải Phòng đã lập việc kê bảng rất chi tiết và thể hiện thời gian cập nhật lần cuối (như ảnh đính kèm). Trân trọng.

Trung tâm kiểm soát bệnh trả lời đối với trường hợp trên như sau:

1. Hiện tại BCĐ Phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Hướng dẫn cụ thể về việc di chuyển giữa các vùng trong tình hình dịch thể hiện ở văn bản Số: 4144/BCĐ-YT V/v điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh Covid-19 ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2021.

2. Về việc tra cứu trên phần mềm Hue-S, CDC đã có cập nhật đầy đủ các điểm dịch và tình hình phát sinh bệnh chi tiết, rõ ràng và cụ thể tương tự như thành phố Hải Phòng, hằng ngày Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cập nhật lên hệ thống 3 lần vào 3 khung giờ như sau: 10 giờ, 16 giờ và 22 hằng ngày . Tuy nhiên việc trình bày thể hiện trên phần mềm được ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh phân công giao nhiệm vụ cho Trung Tâm Giám Sát, Điều Hành Đô Thị Thông Minh Tỉnh Thừa Thiên Huế (IOC) thực hiện, bảo mật. Mọi thông tin tra cứu cách ly trên hệ thống phần mềm sẽ được IOC tiếp nhận và giải đáp cụ thể.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT-Khoa PCBTN.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Đức

